



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2566

เรื่อง

1. ก.เกษตรกรรับมือฝนทิ้งช่วง
2. เกษตรกรเฮลั่นปุ๋ยราคาลดลง-สินค้าไม่ขาดแคลน
3. บทนำมติชน: ภัยต่อเศรษฐกิจ
4. เฮ!ปุ๋ยลดแล้ว50%
5. หอการค้าชี้ดัชนีเชื่อมั่นบริโภคพ.ค.ขาขึ้น
6. คอลัมน์: งานค้นคน คนค้นงาน: วัตถุดิบในมือ ต่อยอด 'सानแข่งไม่ใผ่' ทำเงิน...
7. "ไทย-ซาอุ" แน่นแฟ้นร่วมลงทุนคึกคัก
8. คนกินร้องจ๊าก!หมู-ไก่-ไข่พาเหรดขึ้นราคา
9. ดัชนีเชื่อมั่นที่พักเดือนพ.ค.ดี
10. ทูเรียนไทยราคาดี แพงสุดเป็นประวัติการณ์
11. ปทุมฯเดินเครื่องจัดสินค้าโอท็อป

สื่อ

- มติชน  
แนวหน้า  
มติชน  
เดลินิวส์  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด  
ไทยโพสต์  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

## ก.เกษตรกรับมือฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหามลพิษด้านเกษตรว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฝนทิ้งช่วง และการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ โดยกรมชลประทานรายงานผลการบริหารจัดการสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66 ว่าเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำทั้ง 4 ด้าน คืออุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมปริมาณน้ำใช้การทั่วประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง) ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม

2566 มีจำนวน 20,062 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

นายประยูรกล่าวว่า กรมได้วางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 โดยเตรียมความพร้อมตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 สู่ 6 แนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรม ประกอบด้วย 1.เก็บกักเต็มประสิทธิภาพ 2.คาดการณ์พื้นที่เสี่ยง 3.หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง 4.ระบบชลประทานเร่งระบาย 5.เตรียมเครื่องมือเครื่องจักร และ 6.แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ และร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการปรับแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง และการบริหารจัดการเครื่องบินให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในแต่ละพื้นที่ของทุกภาค

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 10 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15380

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 63.34

Ad Value: 101,344

PRValue (x3): 304,032

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรเฮลั่นปุ๋ยราคาลดลง-สินค้าไม่ขาดแคลน

## 6 โลกธุรกิจ



เกษตรกรเฮลั่น

ปุ๋ยราคาลดลง-สินค้าไม่ขาดแคลน

# เกษตรกรเฮลั่น ปุ๋ยราคาลดลง-สินค้าไม่ขาดแคลน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวไว้ว่า ได้ลงพื้นที่และได้รับรายงานพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรทั่วประเทศขณะนี้ โดยการจำหน่ายกลุ่มสินค้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชส่วนใหญ่มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณสต็อกสินค้ามีเพียงพอ และยังได้พูดคุยกับสหกรณ์ ร้านค้า และเกษตรกร พบว่าเกษตรกรในพื้นที่เริ่มซื้อปุ๋ยเคมีไปใช้กันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา เนื่องจากขณะนี้อยู่ในฤดูเพาะปลูกข้าว โดยช่วงแรกนิยมใช้ปุ๋ยยูเรีย และช่วงถัดมานิยมใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 เป็นหลัก ส่วนปุ๋ยสูตรอื่นๆ ใช้เป็นตัวเสริมธาตุอาหาร หรือใช้เพาะปลูกพืชชนิดอื่น ทั้งนี้ ปริมาณปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภาพรวมราคาแม่ปุ๋ยเฉลี่ยภาคกลางปรับลดลง 26-50% เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2565 โดยแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาลดลง 50% และ 47% ตามลำดับ แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) ราคาลดลง 26% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) ราคาลดลง 26% ในเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ราคาปุ๋ยก็ปรับลดลงเช่นกัน เช่น แม่ปุ๋ยยูเรีย ราคาจำหน่ายเคยขึ้นไปสูงกว่า 1,600 บาท/กระสอบ ปัจจุบันราคา 800 บาท/กระสอบ ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปุ๋ยปรับลดลง มาจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับลดลง โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แม้ว่ายังคงผันผวนอยู่ แต่ก็ปรับลดลงมาแล้ว 20-25% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2565 นอกจากนี้

# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 10 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15380

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 63.34

Ad Value: 101,344

PRValue (x3): 304,032

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรเฮลั่นปุ๋ยราคาลดลง-สินค้าไม่ขาดแคลน

ความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญชะลอตัว โดยเฉพาะเงินที่ได้สิ้นสุดฤดูเพาะปลูกแล้ว และสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ขณะที่กลุ่มยาปราบศัตรูพืช ขณะนี้ราคาก็ปรับลดลงมาแล้วเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่แล้ว อาทิ ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต ราคาลดลง 25% ไกลโฟเซต ราคาลดลง 19% และยาฆ่าแมลงอะบาเมคติน ราคาลดลง 28%

นอกจากนี้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเมื่อต้นทุนนำเข้าปรับลดลง ราคาจำหน่ายปลายทางก็ต้องปรับลดลงสอดคล้องกันด้วย หากเกษตรกรพบการฉวยโอกาสจำหน่ายแพงโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือการไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน สามารถแจ้งต่อกรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทางสายด่วน 1569 หรือทางไลน์@MR.DIT เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบ ถ้าพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลง ตามการจัดโปรโมชั่นของห้าง ทั้งข้าวสาร น้ำตาล อาหารกระป๋อง น้ำปลา ซอสปรุงรส ครีมอาบน้ำ สบู่ น้ำยาล้างจาน นมผง นมยูเอชที บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

นายกรณิจ โนนชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ผักสดชนิดต่างๆ ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยปริมาณเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นปกติแล้วอย่างมะนาว ที่เคยมีปัญหาช่วงแล้งหนักๆ เดือนมี.ค.-เม.ย. ตอนนี้ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาด 75-80 ตัน/วัน จากก่อนหน้านี้ 45-50 ตัน/วัน ทำให้ราคาเบอร์ 1-2 ปรับลดลงเหลือเฉลี่ย 4.60 บาท/ลูก จากก่อนหน้านี้เฉลี่ย 5 บาท/ลูก และมีแนวโน้มปรับลดลงอีก ส่วนผักชี มีผลผลิตเข้าสู่ตลาด 130 ตัน/วัน จากช่วงที่ลดมีแค่ 70-80 ตัน/วัน โดยราคาก็เริ่มปรับลดลง ที่ตลาดกลาง 110 บาท/กก. ตลาดสด 130 บาท/กก. และผักอื่น ๆ เช่น กระเทียม 43.50 บาท/กก. กวางตุ้ง 34 บาท/กก. ผักบุ้งจีน 31 บาท/กก. ต้นหอม 103 บาท/กก. พริกชี้หนู 88 บาท/กก. เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการรับมือกับปัญหาผักขาดแคลนหรือปริมาณลดลง กรมฯ ได้มีมาตรการติดตามสถานการณ์ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นต้นตอ หากมีแนวโน้มผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง ก็จะเข้าไปทำการเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตอื่น หรือตลาดอื่น เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งได้ใช้วิธีการนี้บริหารจัดการในส่วนของมะนาวและผักชี ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ด้านราคาไม่ปรับเพิ่มขึ้นจนเกินไป

# บทนำ มติชน

## ภัยต่อเศรษฐกิจ

ผลสรุปจากการประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่เผยแพร่ผ่านการแถลงของนายพยุง ศรีวิณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธาน สะท้อนภาพของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย ซึ่งอาจจะได้รับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตรและราคาสินค้าในระยะข้างหน้า และเรื่องอื่นๆ เช่น ค่าแรง

สำหรับภัยแล้งนั้น กกร.มีความกังวล เพราะมีผลกระทบต่อระดับสูงต่อภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าในปีี้ กระทั่งคาดการณ์กันว่า อาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 36,000 ล้านบาท เรื่องดังกล่าวทำให้ กกร.ทำหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เสนอให้เร่งจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้ง ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งภัยแล้งรวมไปถึงอุทกภัยถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศ ภาครัฐควรบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

การบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงที่รัฐบาลเก่ากำลังหมดอำนาจและรัฐบาลใหม่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขณะนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอำนาจลดลง เพราะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ การใช้งบประมาณต้องประสานขอจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ขณะที่บรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในภาวะเกียร์ว่าง เพราะไม่ทราบว่าจะรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะมีนโยบาย

เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนว่า หากการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งช้า สามารถส่งผลกระทบต่อแต่ละภาคส่วน แม้ว่าหลายคนบอกว่าแค่ 60 วัน แต่ระยะเวลา 2 เดือนในช่วงที่โลกเกิดสถานการณ์หลายหลากขึ้น ย่อมถือว่าการจัดตั้งรัฐบาลของไทยยังช้าอยู่ นี่ยังไม่รวมถึงด้านที่นายพิธาเองบอกไว้ว่าประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภา ซึ่ง กกร.เองก็เป็นห่วงว่าความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดม็อบขึ้นมาอีกครั้ง

อนาคตเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับทุกฝ่าย โดยเบื้องต้นสมควรเร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตามความต้องการของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหาที่อาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันการเมืองเองก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังโดยไม่สร้างเงื่อนไข หรือทำตัวให้กลายเป็นภัยต่อเศรษฐกิจเสียเอง

## เฮ! ปุ่มลดแล้ว 50%

ร.ต.จักษุ ขอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูกลางเพาะปลูกใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี ได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมราคาแม่ปุ๋ยเฉลี่ยภาคกลาง ลดลง 26-50% เมื่อเทียบกับกลางปี 65 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับตัวขึ้นไปสูงสุด อาทิ แม่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ราคา ลดลง 50% ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ลดลง 47% ส่วนแม่ ปุ๋ยฟอสเฟต 18-46-0 ราคา ลดลง 26% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ลดลง 26% ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกร เพราะขณะนี้กำลัง เข้าสู่ฤดูกาลปลูกข้าว ที่ช่วงแรกนิยมใช้ปุ๋ยยูเรีย และช่วงถัดมานิยม ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 เป็นหลัก ส่วนปุ๋ยสูตรอื่น ๆ ใช้เป็นตัวเสริม ธาตุอาหาร หรือใช้เพาะปลูกพืชชนิดอื่น

“ตอนนี้ราคาปุ๋ยลงมาถึง 50% ยกตัวอย่างแม่ปุ๋ยยูเรีย ปริมาณ 50 กก.ต่อกระสอบ ราคาจำหน่ายเคยขึ้นไปสูงถึงกระสอบ ละ 1,600 บาท ลงมาเหลือ 800 บาทต่อกระสอบ ปัจจัยที่ทำให้ ราคาปุ๋ยปรับลดลงมา เพราะราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับลดลง โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่แม้จะยังผันผวน แต่ก็ปรับลดลงมาแล้ว 20- 25% เมื่อเทียบกับปี 65 และความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศผู้ผลิต สินค้าเกษตรสำคัญลดลงเทียบกับช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อกลางปี ที่แล้ว โดยยาม่าหูกูโฟซิเนต ราคา ลดลง 25% ไกลโพเซต ราคา ลดลง 19% และยาม่าแมลงอะบาเมกดิน ราคา ลดลง 28%”.

## หอการค้าชี้ดัชนีเชื่อมั่นบริโภคพ.ค.ขาขึ้น

### ‘นักธุรกิจ-ปชช.’ ผวาตั้งรัฐบาลซ้ำทุบเศรษฐกิจโตแค่ 2.5%

หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. สูงสุดในรอบ 39 เดือน ด้านนักธุรกิจ-ประชาชน ประสานเสียงกังวลปัญหาเสถียรภาพการเมืองในการตั้งรัฐบาล อาจลดให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้แค่ 2.5%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพ.ค. 2566 ว่า ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.7 สูงสุดในรอบ 39 เดือน แต่ค่ายังต่ำกว่า 100 เพราะผู้บริโภคมองว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวช้า มีปัญหาเสถียรภาพการเมืองหลังเลือกตั้ง รวมทั้งค่าครองชีพยังสูงจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย หรือดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนพ.ค. 2566 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 51.9 เป็น 53.6 จากกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดการณเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.6% และ 3.8% ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น, เงินบาทแข็งค่าขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันที่แกว่งตัวขึ้น และดัชนีผลผลิต แต่ค่ายังต่ำกว่า 100 เนื่องจากธุรกิจเริ่มกังวลปัญหาการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อตั้งรัฐบาลใหม่ รวมถึงนโยบายการเงินค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท ปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกและสหรัฐอเมริกา

“เดิมคาดว่าจะการเลือกตั้งจะผลักดันให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นโดดเด่น 2-3 จุด แต่กลับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด เนื่องจากขณะนี้ทั้งผู้บริโภค และนักธุรกิจเริ่มกังวลความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล โดยเห็นเหมือนกันว่าขณะนี้ปัญหาการเมืองเริ่มเข้ามาปกคลุม และเป็นตัวที่เข้ามากำหนดทิศทางเศรษฐกิจของไทยแล้ว รวมทั้งไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะทำให้ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทยจะตกยาวไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่”

นายธนวรรธน์กล่าวว่า หากภายในเดือนส.ค. 2566 สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และผลกดันงปี 2566 ออกมาใช้ได้ ภาคท่องเที่ยวฟื้นทั้งปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25-28 ล้านคน มั่นใจว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตตามเป้า 3-3.5% แต่หากไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนส.ค. 2566 เศรษฐกิจจะโตเพียง 3% เท่านั้น เพราะผู้บริโภค นักธุรกิจ รวมถึงนักลงทุน จะลังเล และชะลอการใช้จ่าย การทำธุรกิจ และการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนชั่วคราวคนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่สามารถตั้งรัฐบาลได้โดยใช้ขบวนการรัฐสภา จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเติบโตได้ 3.5% แต่หากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และเกิดการชุมนุมประท้วง จะส่งผลกระทบต่อให้เศรษฐกิจไทยชะงัก อาจลดให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตต่ำลงเหลือ 2.5-3% ได้





## งานคนคน คนคนงาน

ไม้ไผ่ เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างงานหัตถกรรมจักสาน เพราะไม้ไผ่มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ดี มีลำต้นที่มีความยาว และหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ คือ “แข่งไม้ไผ่ หรือ ตะกร้าไม้ไผ่” ที่คนไทยนิยมนำมาใส่พืชผักของชาวสวนผักขนส่งไปยังแผงผักที่ตลาด หรือจะเอาไว้ใส่ผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกดอกออกผลมากมายในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย

ส่วนชาวประมงที่ออกเรือจับสัตว์น้ำทะเลในกลางทะเล จะนำแข่งไม้ไผ่มาเป็นภาชนะหอบหรือหิ้วสัตว์ทะเลที่หามาได้ จากการนำเรือเข้าเทียบท่าสะพานปลา ลำเลียงสิ่งที่ยังมีชีวิตได้เต็มลำเรือ เพราะแข่งไม้ไผ่มีความทนทาน น้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย มีช่องที่สามารถระบายน้ำและระบายอากาศได้ดี อีกทั้งไม้ไผ่ยังเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางขัน ของจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ที่มี 2 ระบบนิเวศ คือมีพื้นที่ติดทะเลเป็นแนวยาว มีความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำทะเล และมีพื้นที่เชิงเขา จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไม้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พี่ชำนาญ “ชำนาญ เทพบุรี” ผู้ก่อตั้งกลุ่มจักสานแข่งไม้ไผ่ เล่าว่า จุดเริ่มต้นของกลุ่ม เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองเห็นว่าไม้ไผ่รอบ ๆ หมู่บ้านมีจำนวนมาก บวกกับการที่ตนเองและเพื่อน ๆ ประกอบอาชีพเป็นชาวสวนยางพารา ที่นอกจากกรีดยางตอนกลางวันแล้ว กลางวันและช่วงหน้าฝนก็จะ

### ว่างงาน

อีกทั้งยังมองเห็นถึงความต้องการแข่งไม้ไผ่จากชาวประมงพื้นที่ใกล้เคียงมีจำนวนมาก จึงเกิดไอเดียชวนเพื่อน ๆ รวมกลุ่มกันสานแข่งไม้ไผ่ส่งขาย โดยเริ่มต้นจากการลองผิด

ลองถูก และพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นแข่งไม้ไผ่ที่ทนทาน มีหูหิ้วที่จับสะดวก มีหลากหลายขนาด

โดยขั้นตอนในการทำแข่งไม้ไผ่ เริ่มต้นจากการตัดต้นไม้ให้ได้ 2 เมตร นำมาผ่าเป็น 8 ซีก และนำเข้าเครื่องจักดอกเพื่อให้ได้ 4 เส้นต่อ 1 ซีก ต่อมานำไม้ไผ่แต่ละซีกมาขึ้นแบบขัดกันไปมาเป็นรูปกากบาทเพื่อใช้เป็นกันแข่ง ขั้นตอนต่อมาคือการขึ้นรูปนำเส้นไม้ไผ่มาสานวนแวนวนรอบ ๆ สูงประมาณ 17 นิ้ว จนถึงปากแข่ง ใช้ไม้ไผ่สานพื้นปากแข่ง สวมเส้นพลาสติกสอดทำเป็นหูแข่งไว้ใช้หิ้ว และขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างต่อไป

เมื่อถึงช่วงหมดหน้ามรสุม ความต้องการแข่งไม้ไผ่มีจำนวนมากว่าการผลิตของกลุ่ม เกิดปัญหาในการผลิต ขั้นตอน



ที่สำคัญและล่าช้าคือขั้นตอนในการตัดการผ่าไม้ไผ่ให้ได้ตามขนาด จึงอยากหาแหล่งเงินทุนซื้อเครื่องผ่าไม้ไผ่ และซื้อเครื่องจักรตอกเครื่องใหม่ที่ใช้มาเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อลดเวลาในขั้นตอนการผ่าและเพิ่มการผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด ต่อมาได้ทราบว่าการ

จัดหางานของกระทรวงแรงงานมีกองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

เมื่อมาดูเงื่อนไขกลุ่มของเราที่เข้าเงื่อนไขตามที่ได้ทราบมา จึงได้ติดต่อไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ต่อมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม รวมทั้งได้สนับสนุนและให้บริการ

กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านแก่กลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มได้มีการกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อซื้อวัตถุประสงค์ในการผลิตการจักสาน และซื้อเครื่องจักรในการผลิตการจักสานแข่งไม้ไผ่ ทำให้การผลิตได้คุณภาพมากขึ้น สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตแข่งไม้ไผ่ของกลุ่มให้ทันต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มจักสานแข่งไม้ไผ่มีสมาชิกทั้งหมด 8 คน ส่งให้กับผู้ว่าจ้างที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งหมด 3 ราย และมีผลผลิตเพียงพอที่ยังสามารถขายปลีกให้กับชากรที่สวนเวียงมาซื้อในการได้ผลไม้อีกด้วย ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมประมาณ 3,000-5,000 บาท ต่อเดือน

สำหรับผู้สนใจอุดหนุนแข่งไม้ไผ่ หรืออยากจะสั่งออเดอร์ให้ผลิตตามขนาดที่ต้องการ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์พี่ชำนาญ ผู้นำกลุ่มจักสานแข่งไม้ไผ่ โทร. 08-2857-2531 หรือ แอดไลน์จากเบอร์นี้ได้เลย.

## “ไทย-ซาอุดี” แน่นแฟ้นร่วมลงทุนคึกคัก

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการร่วมคณะภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย นำโดยนายดอน ปรมดี รัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย.66 ว่า มีความสลับหน้าที่สำคัญ คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งสถานีบริการน้ำมัน มีทั้งส่วนให้บริการเติมน้ำมัน พื้นที่ขายสินค้า ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนี้ ปตท.หารือการร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่อย่าง green hydrogen ในไทย ซึ่งปัจจุบันสำเร็จเฟส 1 แล้ว และจะเริ่มเฟส 2 ในเร็วๆนี้ ส่วนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG คาดจะเปิดสำนักงานที่ซาอุดีภายในเดือนก.ย.นี้และสนใจลงทุนด้านการก่อสร้างเพื่อขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และพีวีซี ขณะที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และไก่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับ Neom food company บริษัทในธุรกิจอาหารของซาอุดี เพื่อลงทุนร่วมกัน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอย่างบริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ร่วมกับ Quality of Life Tourism Company ของซาอุดีลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและศูนย์สุขภาพและความงาม 8 โครงการ ทั้งในซาอุดีและไทย มูลค่าการลงทุน 17,500 ล้านบาท และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้หารือกับบริษัท Savvy ของซาอุดีเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจเกม ส่วนภาคเกษตร Saudi Basic Industries Corporation ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และเหล็กรายใหญ่ของซาอุดี และมีส่วนแบ่งตลาดปุ๋ยเคมีในไทยถึง 45% สนใจที่จะร่วมมือและขยายการลงทุนกับไทยในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เช่น ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการดูแลสุขภาพ.

## คนกินร้องจ๊าก!หมู-ไก่-ไข่พาเหรดขึ้นราคา

### เหตุอากาศร้อนผลผลิตหด-ข้าวดีต้นทุนปุ๋ยปรับลด50%

ผู้บริโภคร้องจ๊าก! พาณิชย์เผยราคาหมู-ไก่-ไข่ ขยับเพิ่มขึ้น เหตุอากาศร้อน ทำผลผลิตลดลง ขณะที่ปุ๋ย-ยาฆ่าแมลงราคาลด 50% เร่งควบคุมราคาสินค้าปลายทางปรับลดให้สอดคล้อง

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาอาหารสดเมื่อเทียบกับราคาสิ้นค้าที่จับคู่ค้าก่อนหน้าพบว่า เนื้อหมู มีราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 1 บาท ปรับจาก 144 บาท/ก.ก. เป็น 145 บาท/ก.ก. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมีผลทำให้หมูโตช้า ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนไก่ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสภาพอากาศร้อน แต่ปริมาณผลผลิตยังเพียงพอต่อความต้องการ โดยเนื้อน่องติดสะโพก ราคา 80 บาท/ก.ก. เนื้อน่องราคา 83 บาท/ก.ก. เนื้ออกไก่ราคา 79 บาท/ก.ก. ส่วนไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4.04 บาท/ฟอง เป็น 4.06 บาท/ฟอง แต่ราคามีทิศทางทรงตัวและยังอยู่ในโครงสร้างที่กรมดูแล

ร.ต.จักรากล่าวว่า ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคราคาทรงตัว อาทิ ข้าวสารดู น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง ส่วนนมยูเอชที และนมหมักกึ่งสำเร็จรูป ราคาลดลงตามโปรโมชัน รวมทั้งห้างให้ความร่วมมือในการตรึงราคาต่อเนื่อง

สำหรับปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช มีราคาลดลงต่อเนื่องในภาพรวมราคาแม่ปุ๋ยเฉลี่ยภาคกลางปรับลด 26-50% เมื่อเทียบกับ

ช่วงกลางปี 2565 โดยแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาลดลง 50% และ 47% ตามลำดับ แม่ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) ราคาลดลง 26% และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) ราคาลดลง 26%

“แม่ปุ๋ยยูเรียราคาจำหน่ายเคยขึ้นไปสูงกว่า 1,600 บาทต่อกระสอบ ปัจจุบันราคา 800 บาทต่อกระสอบ ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาปุ๋ยปรับลดลงมาจากสภาพพลังงานในตลาดโลกที่ปรับลดลง โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแม้ว่าจะยังคงผันผวนอยู่แต่ก็ปรับลดลงมาแล้ว 20-25% เมื่อเทียบกับราคาลดปี 2565 นอกจากนี้ ความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญชะลอตัว โดยเฉพาะจีนที่ได้สิ้นสุดฤดูเพาะปลูกแล้ว และสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก”

ส่วนยาปราบศัตรูพืช ขณะนี้ราคาก็ได้ปรับลดลงมาแล้วเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่แล้ว อาทิ ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนต ราคาลดลง 25% ไกลโฟเซต ราคาลดลง 19% และยาฆ่าแมลงอะบาเมคติน ราคาลดลง 28%

ดังนั้น กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเมื่อต้นทุนนำเข้าปรับลดลง ราคาจำหน่ายปลายทางก็ต้องปรับลดสอดคล้องกันด้วย หากเกษตรกรพบการฉวยโอกาสจำหน่ายแพงโดยไม่มีความสมควร หรือการไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน สามารถแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1569

# ดัชนีเชื่อมั่นที่พักเดือนพ.ค.ตั้ง

## หมดมาตรการกระตุ้น/ท่องเที่ยวช่วยดันเศรษฐกิจ

ไทยโพสต์ • “แบงก์ชาติ” เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม พ.ค.2566 แผลว อัตราเข้าพักตั้ง หลังท่องเที่ยวเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น ด้านหอการค้ายังเชื่อท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรดัน ศก.ไทยปี 66 ปี้นรายได้ 2.38 ล้านล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม ประจำเดือน พ.ค.2566 จากผู้ประกอบการที่พักแรม 110 แห่ง ระหว่างวันที่ 10-25 พ.ค.2566 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยพบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือน พ.ค.2566 อยู่ที่ 51% ลดลงจากเดือนก่อน โดยลดลงในทุกภูมิภาคตามการเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ รวมถึงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่สิ้นสุดลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนคาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน มิ.ย.2566 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 48%

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ

โรงแรมส่วนใหญ่ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนจากผู้ตอบว่าไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 32% ในเดือน เม.ย.2566 เป็น 46% ในเดือน พ.ค.2566 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นและมีแรงงานกลับมาทำงานมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมกว่า 16% มองว่าปัญหาจากการขาดแคลนแรงงานกระทบทั้งคุณภาพการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่รับได้ ส่วนผู้ประกอบการอีก 8% มองว่าปัญหาดังกล่าวกระทบจำนวนลูกค้าที่รับได้ แต่ไม่กระทบคุณภาพการให้บริการ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า ในงานสัมมนา

และเสวนา “ข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล ชับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน” ในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2566 ยังผันผวนสูง ฟันตัวได้ แต่เป็นการฟื้นแบบไม่รุนแรง มีความเสี่ยงปกคลุมอยู่เต็มไปหมด รวมถึงมีการชะลอตัวอยู่แม้ยังสามารถโตบวกได้บ้าง โดยหลังจากการระบาดโควิด-19 คลายตัวลง เศรษฐกิจจะต้องเติบโตได้ มีความมั่นคงและมีการกระจายรายได้

อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวไทยสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ เพราะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว เกิดการจ้างงาน ดึงเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ท่องเที่ยวจึงถือเป็นเครื่องจักร



ธนวรรธน์ พลวิชัย

เศรษฐกิจที่มีความสำคัญมาก โดยหอการค้าเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นตัวช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น รายได้เกษตรกรฟื้นตัว ทำให้มิติการท่องเที่ยวในประเทศก็น่าจะโดดเด่นมากขึ้น การดึงรายได้ท่องเที่ยวไทยกลับคืนมาที่ 2.38 ล้านล้านบาท ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายไว้ เชื่อว่าทำได้อย่างสบายและเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน.



## ทุเรียนไทยราคาดี แพงสุดเป็นประวัติการณ์

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนยิ้มไม่หุบ หลังราคาทุเรียนพุ่งไม่มีไม่แผ่ว เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตปี 2566 ราคาสตาร์ตออกตัวพุ่งสูง ทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทอง แพงสมชื่อ ชื่อขายอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 300 บาท ส่วนสายพันธุ์หมอนทอง พวงมณี ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและคู่ค้าอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาโลกกรัมละกว่า 250 บาท

แต่สำหรับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน คำว่า “แพง” ไม่มีอยู่ในสารระบบ หรือพจนานุกรม

ต่างส่งทีมงาน นายหน้าลงพื้นที่ออกกว้านซื้อผลผลิตทุเรียนต้นฤดูกาล เรียกกันว่าแหบจะพลิกแผ่นดินหา เนื่องจากต้องแข่งขันทั้งในเรื่องราคา ต้องจัดโปรโมชั่นสร้างแรงจูงใจ โฉมหน้าให้ชาวสวนยอมขายผลผลิตทุเรียนให้

ที่สำคัญผลผลิตต้องมี “คุณภาพ” ตามที่ภาครัฐออกมาตรการควบคุมกำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด ตั้งแต่ต้นฤดูกาล เนื่องจากจากจะส่งผลเสียต่อกลไกทั้งระบบในระยะยาว

ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นแบบไม่มีแผ่ว ตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ ยาวไปจนถึงช่วงพีคผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางฤดู ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกลางพฤษภาคม จวบจนเข้าสู่ช่วงปลายฤดูคือมิถุนายน ถือว่าสิ้นสุดฤดูกาลทุเรียนราคาผลผลิตทุเรียนยังแตะอยู่ที่กิโลกรัม 150-200 บาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ

# ทุเรียนไทยราคาดี แพงสุดเป็นประวัติการณ์



130 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวน ตลอดจนผู้อยู่ในวงการซื้อขาย หรือส่งออกทุเรียนทั้งระบบยิ้มว่า เนื่องจากถือว่าเป็นปีทองทุเรียนไทย ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

**นายณัฐฤกษ์ โอฬารศิริรักษ์** รองนายกสมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทย-จีน เปิดเผยถึงยอดประมาณการส่งออกผลผลิตทุเรียนปีนี้ว่า ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขนาดไหน ยอดการส่งทุเรียนปีนี้ถือว่า

มากกว่าทุกปี นับตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ตอนนี้นำออกไปแล้วประมาณ 30,000 ตูคอนเทนเนอร์ เป็นยอดที่เยอะมาก จากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ 15,000 ตู แล้วก็ขึ้นมาที่ 20,000 ตู แล้วก็ 25,000 ตู ในปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ถึงตอนนี้ส่งออกถึง 33 ตู

คำถามที่ว่า การเติบโตของตลาดปลายทาง ทำให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นนั้น ก็

ถือว่ามีส่วน หากมองจำนวนตู้ส่งออก ถือว่ามากชิ้นมาก ทั้งที่ยังไม่หมดฤดูกาลของทั้งภาคตะวันออก ยอดส่งออกมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้จีนปิดประเทศ การค้าการขายหรือคนเข้า-คนออกยากขึ้น เมื่อเปิดประเทศความต้องการมากขึ้น เทคโนโลยีการขนส่งการสื่อสาร สะดวกมากขึ้น ดังนั้น ปีนี้ทูเรียนก็เลยส่งออกมากขึ้น บวกกับผลผลิต หรือจำนวนสวนมากขึ้น

ถ้าหากอากาศดี ทูเรียนรูปทรงดี เหมือนทุกปี เชื่อว่ายอดการส่งออกน่าจะถึง 35,000 ตู้ หรือดีไม่ด้อยจะสูงถึง 40,000 ตู้ ส่วนราคาสูงขึ้นจนเป็นประวัติการณ์ เริ่มต้นฤดู ทูเรียนสายพันธุ์กระดุมเริ่มที่ กก. 300 กว่าบาท หมอนทอง 250-260 บาท ก็ถือว่าแพง แต่พอของมากขึ้นราคาก็ลดลงมา แต่ถ้ายังอยู่ในอัตราส่วน ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะปีนี้ราคาผลผลิตต่ำสุดอยู่ไม่ต่ำกว่า กก. 130 บาท

สำหรับเกรด หรือเบอร์สำหรับส่งออกก็คือไซซ์ AB จะอยู่ที่ 130 บาท ถือว่าราคาสูงกว่าทุกปี ปีที่แล้วราคาต่ำสุดจะอยู่ประมาณ 80-90 บาท ไม่เกิน 100 บาท อีกส่วนดูได้จากจำนวนลังรับซื้อ โรงคัดบรรจุ มากขึ้น ปีนี้มีถึง 600 กว่าโกดัง ถือว่าเยอะมากจากปีก่อน จะมีอยู่ 300-400 โกดังรับซื้อ

ส่วนทูเรียนสายพันธุ์เป็นที่นิยมของตลาดจีน หรือตลาดอื่น 90 เปอร์เซนต์ยังคงเป็นหมอนทอง และมีอีกหลายสายพันธุ์ เป็นทางเลือกของลูกค้าปลายทาง เช่น พวงมณี หนามดำโอดี สายพันธุ์จันทบุรีต่างๆ และพันธุ์พื้นเมืองของจันทบุรี ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมสำหรับลูกค้าบางกลุ่ม

ถือเป็นโอกาสสำคัญ ทำให้ชาวสวนภาคตะวันออกของไทยทุ่มทุนดูแลผลผลิตจนได้คุณภาพและค่อนข้างได้รับความนิยมจากพ่อค้าชาวจีน

ด้าน นายฐาปกรณ์ จรรยา อายุ 29 ปี ผู้จัดการล้งทูเรียนเจ้าเพชร-เฮียวัฒน์ อดีตวิศวกรโยธา ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการทูเรียน มาช่วยครอบครัวดูแลกิจการส่งออกทูเรียน

นายฐาปกรณ์เปิดเผยว่า เข้ามาช่วยงานพ่อได้ประมาณ 3 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้นเรียนจบและทำงานเป็นวิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง วันหนึ่งพ่อเรียกตัวมาช่วยสร้างโกดัง หลังแรกที่จันทบุรี แล้วก็ที่ชุมพรหลังที่ 2 พ่อบอกให้ออกจากงานมาช่วยพ่อ หลังจากนั้นก็เข้ามาอยู่วงการนี้เต็มตัว การส่งออกทูเรียนเป็นการส่งแบบประจำเป็นผู้ค้าประจำด้วยกัน ถ้าเรามีสินค้าสามารถส่งออกได้เรื่อยๆ ส่วนราคาส่วนใหญ่ฝั่งไทยเป็นคนกำหนด

นับตั้งแต่เข้าวงการทำทูเรียนส่งออกมานี้ก็นับว่าสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ ราคาแตกต่างกัน ปีที่ผ่านมาถือว่าราคาสูงพอสมควรแล้ว จำได้ราคาตกอยู่ประมาณ กก.ละ 80-90 บาท แต่ปีนี้ถือว่า

หลักร้อยบวก ถือว่าราคาโอเคเลย เพราะเดือนที่แล้วราคายังแตะอยู่ที่ กก. 200 บาท ถือว่าสูงที่สุดแล้ว เหตุผลราคาทูเรียนสูงขึ้นน่าจะมาจากปีนี้เราเข้มงวดเรื่องคุณภาพมากขึ้น เวลาไปถึงจีนผู้บริโภครู้ได้ทานทูเรียนอร่อย ทำให้ความต้องการของลูกค้าคนจีนเพิ่มขึ้น ราคาเพิ่มขึ้นตามมา เพราะไม่พอต่อความต้องการ การผลิตปีนี้ส่งออกทูเรียนไปแล้วประมาณ 60 ตู้ ถือว่าเยอะมาก หากเทียบกับจำนวนลังผู้ส่งออกมากขึ้น จำนวนทูเรียนเพิ่มขึ้น

ฤดูกาลผลิตต่อไป อยากให้ภาครัฐช่วยดูภาคการขนส่งกับการตลาด ช่วยควบคุมราคากับการขนส่ง ราคาอยากให้สมดุลสมผล กับทั้งเกษตรกร ผู้ส่งออกและผู้อยู่ในวงการทั้งระบบ ไม่ให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบ ควบคุมคุณภาพและราคาให้มีมาตรฐานควบคุมกันไปในระยะยาว ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลผลิต

ส่วนที่ จ.นนทบุรี แหล่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการปลูกทูเรียน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี แสดงถึงการเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

นางเบญจมาศ แดงไทย ชาวสวนนนท์เจ้าของสวนทูเรียน "อภิรัฐญา ทูเรียนนนท์" ตั้งอยู่ที่ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยข้าง ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่าทำสวนทูเรียนนนท์ถือเป็นเจเนอเรชันที่ 3 ที่บ้านสวนมีเนื้อที่ปลูกทูเรียนอยู่ 3 ไร่ มีต้นทูเรียน 75 ต้น พันธุ์ก้านยาว หมอนทองชะนี นกกระจิบ กบแม่เต่า ดาวกระจาย และกระดุม เป็นต้น ปลูกขายเฉพาะภายในประเทศและ จ.นนทบุรี ไม่ได้ส่งออก เพราะกฎระเบียบเยอะ ที่สวนอภิรัฐญาการ์รันตีคุณภาพ หากผ่าลูกออกมาเจอเมล็ดเน่าหรือขึ้นรา เราให้ลูกใหม่ ผลผลิตปีนี้ ทูเรียนออกมาเยอะ แต่ไม่ถึงกับล้นตลาด ราคาทูเรียนนนท์ยังเท่าเดิม 3,000-15,000 บาท หรือตกก็โลกรัมละ 5,000 บาท คนไทยนิยมรับประทานก้านยาว เพราะเนื้อละมุน ไม่เป็นเส้น หวานพอติดลมกล่อม ส่วนหมอนทองจะหวานมากกว่า ส่วนมากจะจองกันข้ามปี วางมัดจำล่วงหน้า ตอนนี้ทูเรียนนนท์ค่อนข้างเยอะ เพราะมีการปลูกเสริม

ขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ลงมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนนนท์ ลดค่าน้ำประปาให้ด้วย เพราะไม่สามารถนำน้ำคลองหรือแหล่งน้ำในพื้นที่มารดต้นทูเรียนได้ เพราะน้ำเค็ม หรือกร่อย

## ปทุมฯเดินเครื่อง จัดสินค้าโอท็อป

ปทุมธานี - นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยถึงการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์

จัดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP วันที่ 12-16 มิ.ย.นี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 23-27 ส.ค. ณ ชั้น G โซน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต